

BÁO CÁO

**Tổng kết thực hiện Chương trình Phòng, chống
mua bán người trên địa bàn huyện Thạch Hà giai đoạn 2016 - 2020**

Thực hiện Văn bản số 3281/BCĐ ngày 25/9/2020 của Ban chỉ đạo 138/CP về báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 – 2020; Văn bản số 6653/UBND-NC về việc báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người; UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tình hình, xu hướng hoạt động tội phạm mua bán người.

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, xã hội, lợi dụng sự bùng nổ của mạng Internet, tình hình tội phạm mua bán người trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức và có sự cấu kết chặt chẽ giữa người mua và người bán. Nạn nhân mà các đối tượng mua bán người thường hướng tới phần đa là phụ nữ và trẻ em, vì đây là những người dễ bị dụ dỗ, đe dọa và sức chống cự yếu ớt.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh giải quyết đối với loại tội phạm này, UBND huyện đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Vì vậy, trong giai đoạn từ 2016 -2020, trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến hoạt động mua bán người.

2. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện cùng với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nắm chắc tình hình địa bàn và quán triệt không để tình trạng tội phạm mua bán người xảy ra.

Giai đoạn từ 2016 -2020 Công an huyện đã triển khai thực hiện tốt các đề án về “Phòng, chống tội phạm mua bán người” và Đề án “Đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ - trẻ em”, đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đấu tranh đối với loại tội phạm này.

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa

Giai đoạn từ 2016 -2020, trên địa bàn huyện chưa phát hiện đối tượng nào trên địa bàn có nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán người. Tuy nhiên, để chủ động đấu tranh với loại tội phạm này, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an huyện thực hiện tốt công tác nghiệp vụ để bám sát tình hình, quản

lý địa bàn, quản lý đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các biện pháp tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng ngừa.

Công an huyện chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh về ý thức chấp hành pháp luật, về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, đặc biệt là đối tượng mua bán người; phối hợp với các phòng ngành có liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức như tuyên truyền để vận động người dân chủ động tố giác và phòng ngừa tội phạm mua bán người.

4. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người

Từ đầu năm 2016 cho đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn huyện chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến tội phạm mua bán người. Trong thời gian qua, huyện Thạch Hà chưa phát hiện cũng như chưa tiếp nhận vụ việc nào liên quan đến tội phạm mua bán người. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ có thể phát sinh trong thời gian tới.

5. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn huyện chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến tội phạm mua bán người và từ giai đoạn 2016 - 2020, huyện Thạch Hà chưa tiếp nhận trường hợp nào là nạn nhân của hoạt động mua bán người trở về trên địa bàn.

6. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người

Trong thời gian qua cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa với loại tội phạm mua bán người, UBND huyện đã cung cấp và kịp thời quán triệt các hiệp định, các văn bản đã ký kết với các nước về hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người đến các phòng ngành cũng như các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

7. Nhận xét

Trong 05 năm thực hiện (từ 2016 – 2020), trên địa bàn huyện chưa có vụ việc liên quan đến hoạt động mua bán người xảy ra, UBND huyện Thạch Hà đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã triển khai và chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn huyện trong việc bố trí, lắp đặt hệ thống Camera an ninh tại các địa điểm quan trọng, các tuyến giao thông trung tâm để phục vụ cho việc phòng ngừa, phát hiện tội phạm cũng như quá trình điều tra, xử lý tội phạm.

Thạch Hà là một địa bàn có địa giới hành chính rộng, bao gồm 22 xã, thị trấn, tiếp giáp với nhiều huyện, thành phố nên các đối tượng hoạt động lưu động trên các tuyến thường xuyên hoạt động, trong đó có tội phạm mua bán người cho nên đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện đối tượng nào có hành vi mua bán người nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra loại tội phạm này. Mặt khác trên địa bàn huyện, số trẻ em, số phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn nhiều. Do đó, các đối tượng buôn bán người có điều kiện thực hiện hành vi của mình bằng việc sử dụng các phương thức thủ đoạn như: tạo cơ hội việc làm ở nước ngoài, kết hôn với người ngoại quốc....Chính vì vậy, loại tội phạm này rất có nguy cơ sẽ xảy ra nếu không kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

8. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Chủ động triển khai các hình thức tuyên truyền mới, phong phú về hình thức và nội dung, đảm bảo thiết thực và sát với thực tế tình hình tội phạm mua bán người đang diễn ra, từ đó xây dựng được ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác trong quần chúng nhân dân.

- Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao năng lực cho các lực lượng, bộ phận, tổ chức, đoàn thể làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người, nhất là số công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã.

- Thực hiện các chính sách xã hội, nhất là xây dựng các mô hình sản xuất để từ đó tạo điều kiện công ăn việc làm, có thu nhập ổn định cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hạn chế tình trạng tội phạm mua bán người xảy ra.

- Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống Camera giám sát phủ kín các tuyến đường trên địa bàn huyện nhằm phục vụ công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Trên đây là tình hình và kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Công an huyện;
- Lưu: VT, UBND

